

Khu di tích danh lam thắng cảnh Ao Bà Om

Khu di tích danh lam thắng cảnh Ao Bà Om nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh hơn 5km về hướng Tây Nam thuộc khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Về tên gọi Ao Bà Om có nhiều dị bản giải thích khác nhau. Có bản cho rằng trước đây quanh bờ ao có nhiều rau ngò om, là loại rau thơm dùng để nêm canh chua còn gọi là rau mà om, cho nên gọi ao là Ao Mà Om và dần dần biến âm thành Ao Bà Om. Dị bản khác cho là chữ Bà Om do danh từ Pờ-ra-Âng (Prah Âng) tức chùa Âng biến âm mà thành. Lại có dị bản cho rằng Bà Om là tên gọi của cặp vợ chồng Ông Lũy và Bà Om....

Ngày xưa, ở vùng đất này cứ đến mùa khô thì nước ngọt khan hiếm đời sống cư dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó trong xã hội của người Khmer có sự tranh chấp giữa nam và nữ ai phải đi cưới ai, từ đó có cuộc thi đào ao để giải quyết.

Đặc điểm của Khu di tích không chỉ do thiên nhiên tạo nên mà có sự kết hợp giữa thiên nhiên với bàn tay lao động của con người. Toàn bộ khuôn viên Ao Bà Om có diện tích hơn 18 héc ta trong đó diện tích mặt ao là 42.040 m². Bao quanh ao là bờ cát khi cao khi thấp, lúc rộng lúc hẹp; trên bờ ao có hơn 1.000 cây dầu, cây sao trong đó có những cây cổ thụ tạo nên nét đặc trưng hấp dẫn riêng. Đặc biệt, dưới tác động của thiên nhiên, qua thời gian nhiều cây cổ thụ trơ lên những bộ rễ kỳ thú là nét độc đáo làm hấp dẫn nhiều người.

Hàng năm, vào ngày 14, 15 tháng Ka-đâk (tháng 12) của người Khmer tức khoảng ngày 14 - 15 tháng 10 âm lịch của người Việt, tại Ao Bà Om diễn ra lễ hội Ok-Om-Bok (lễ hội đút cốm dẹp hay lễ hội cúng trăng) của đồng bào Khmer.

Đặc biệt trong những ngày tết, lễ như: Chol Chnam Thmây, Sen Dolta, Ok Om Bok,... của đồng bào Khmer hay tết nguyên Đán của người Việt cũng tại nơi này quy tụ đông đảo đồng bào hai dân tộc Việt, Khmer. Họ về đây để tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí thông qua các lễ hội truyền thống của dân tộc. Ngoài thắng cảnh nổi tiếng, Ao Bà Om còn là một chứng tích của một giai đoạn lịch sử, mà ngày nay chúng ta hiểu nó chỉ qua những truyền thuyết.

Hàng năm, khu di tích đã tổ chức phục vụ rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến viếng, tham quan, nghiên cứu, học tập, với tổng lượng khách trong năm khoảng 200.000 lượt khách trong đó có hàng ngàn khách nước ngoài. Ngoài ra Khu di tích còn thường xuyên kết hợp các Sở, ban ngành trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều sự kiện như: Lễ hội Ok Om Bok, cắm trại,...